



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ ประกาศ อ.พ.ก. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๖ ราย ดังนี้

๑) นางสาวเบญจรัตน์ เรืองคำพัฒน์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๗๑ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กลุ่มมาตรการและกลไก กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารรายบุคคลเพื่อขอสถานะทางทะเบียนราษฎรให้กับผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๗๕ และแบบการเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การพัฒนากลไกการติดตามการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลให้กับผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ เพื่อประเมินเลื่อนระดับ ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เลขที่ ๗๑

๒) นายภานุ ประสงค์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๘๔ สังกัดกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง การบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB-EvMIS) สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๑๐๐ และแบบการเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การพัฒนากระบวนการการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB-EvMIS) เพื่อประเมินเลื่อนระดับ ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เลขที่ ๘๔

๓) นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ สังกัดกลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมศูนย์บริการคนพิการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๘๐ และแบบการเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อประเมินเลื่อนระดับ ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ระดับชำนาญการ เลขที่ ๘๕

๔) นายสายัณห์ ...

๔) นายสายัณห์ ปัญญาวุฒิ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐๕ สังกัดสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัด นครศรีธรรมราช สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๑๐๐ และแบบการเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง แนวทางการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประเมินเลื่อนระดับ ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เลขที่ ๒๐๕

๕) นางสาวสุพัตรา มณีจักร ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๔๘ สังกัดสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนคืนสู่สังคม ของสถานคุ้มครองและพัฒนา คนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๑๐๐ และแบบการเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน เรื่อง “พินัยกรรมชีวิต” ของคนพิการในการอุปการะของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๔๘

๖) นางสาวรัชเกล้า จารุบุตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๕๗ สังกัด สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลรักษ์แพง จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสิทธิ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานและตรวจติดตาม การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๘๐ และแบบการเสนอแนวคิด การพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง แนวทางการพัฒนาการตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ เพื่อประเมินเลื่อนระดับ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ ๒๕๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลงานเข้าช้อนหรือ ลอกเลียนผลงานได้ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวสรานุภัทร อนุมิตรราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ